

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ของ

บริษัท โพรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจาก ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

(กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1	ดร. สาธิต พุทชชัยยงค์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2	ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3	รศ.ดร. พนารัตน์ ปานมณี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4	นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5	นายชัยยุทธ์ ศรีจะบก	กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
6	ดร.พระนาย กังวารรัตน์	กรรมการอิสระ
7	ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการอิสระ

ผู้บริหารและผู้รับเชิญที่เข้าร่วมประชุม

1	นายสุรศักดิ์ กองจันทรา	กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด
2	นายวิศรุต มานูญพล	กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรม และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3	นางชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เวลท์ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

1	นายพงศ์ศรีณย์ เต็มอริยบุตร
---	----------------------------

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท หลักรทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

1	นายธีระยุทธ ไทยธนะไพศาล
---	-------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

1	นายศุภกร วัฒนันท์
2	นายภูติท วัฒนาอุดม

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

1 คุณวรุณี รอดสั้น

เพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้นายศุภกร วัฒนันนันทน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ในการประชุมครั้งนี้

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม เวลา 14.00 น. โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลธัญญา พวงวีระกุล ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) และบริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ จาก ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ณ เวลา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 230,816,333 หุ้น หรือร้อยละ 58.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 392,568,069 หุ้น

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
2. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ สำหรับการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” โดยทันที
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
4. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศทันที หลังเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
5. ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนด เท่านั้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที
6. หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่มีมติ อนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีเวลาเหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้ไขคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้

7. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้ จำนวน หุ่นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนน

บริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ จะแจ้งผลการลงมติในแต่ละวาระให้ทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบก่อน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ชานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
5. ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลรัฐภา พวงวีระกุล ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 39 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 230,816,333 หุ้น หรือร้อยละ 58.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 392,568,069 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	39	230,816,333	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 230,816,333 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดร. สาธิต พุทธิชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 150,034,726.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 432,898,451.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 282,863,724.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 300,069,453 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 150,034,726.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 432,898,451.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 282,863,724.50 บาท

โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 300,069,453 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	282,863,724.50	บาท	(สองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	565,727,449	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	565,727,449	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 39 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 230,816,333 หุ้น หรือร้อยละ 58.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 392,568,069 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 150,034,726.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 432,898,451.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 282,863,724.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 300,069,453 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	39	230,816,333	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 230,816,333 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปรมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 150,034,726.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 432,898,451.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 282,863,724.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 300,069,453 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.72 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเงินไว้ลงทุนขยายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการข้อมูลและสำนักงานแห่งใหม่ (เพิ่มเติม) ภายใต้ชื่อโครงการ OTT DC (“โครงการ OTT DC”) รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ตามแผนการดำเนินงานและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคาดว่ามูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำที่จะใช้ก่อสร้างโครงการ OTT DC ทั้งหมดประมาณ 1,230 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยล่าสุดภายหลังจากที่บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) เมื่อวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2567 (“การขายหุ้น RO”) เรียบร้อยแล้วนั้น พบว่าแหล่งเงินทุนของบริษัทยังไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ OTT DC ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และยังไม่สามารถตอบโจทย์กับเป้าหมายการใช้เงินเดิมที่บริษัทได้วางแผนไว้

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระดมทุนใหม่ผ่านการเพิ่มทุนด้วยรูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากการขายหุ้น RO เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ OTT DC ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนการลงทุนของบริษัท โดยคาดว่าโครงสร้างอาคารทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 และ Phase 1 พร้อมจะให้บริการภายในช่วงต้นปี 2568 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 ยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เข้าทำรายการจำหน่ายโครงการ OTT DC ของบริษัท ให้แก่ บริษัท ซีชอร์ ดาต้า เซ็นเตอร์ แอนด์ คลาวด์ เซอร์วิสেস จำกัด (“Seashore”) มูลค่ารวมไม่เกิน 833.20 ล้านบาท ซึ่งจำแนกเป็น (1) อุปกรณ์ Data Center มูลค่า 464.20 ล้านบาท และ (2) ที่ดินและอาคารที่ตั้ง Data Center มูลค่า 369.00 ล้านบาท (“ธุรกรรมจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ OTT DC”) โดยบริษัทจะรับชำระเงินทั้งจำนวนในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (รายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการศูนย์บริการข้อมูล (Data Center) ภายใต้ชื่อโครงการ OTT DC ที่บริษัทเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 (รวมทั้งที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)) โดยบริษัทคาดว่าจะเข้าธุรกรรมทั้งสองดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2567 ซึ่งในกรณีที่บริษัทสามารถเข้าทำธุรกรรมทั้งสองได้สำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้นั้น จะช่วยให้บริษัทสามารถลดสัดส่วนมูลค่าเงินลงทุนที่จะใช้ก่อสร้างโครงการ OTT DC ในส่วนที่เหลือลงได้ (ในกรณีที่โครงการก่อสร้างตามมูลค่าเงินลงทุน

ขั้นต่ำ) เนื่องจากภายหลังจากที่ธุรกรรมทั้งสองแล้วเสร็จสมบูรณ์นั้น บริษัทจะทำการลงทุนในโครงการเพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ซีซอร์ ดาต้า เซ็นเตอร์ แอนด์ คลาวด์ เซอร์วิสেস จำกัด (“ซีซอร์ ดาต้า เซ็นเตอร์”) ที่ร้อยละ 30

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมทั้งสองข้างต้นซึ่งยังมีความไม่แน่นอนอยู่ โดยหากเกิดกรณีที่ธุรกรรมทั้งสองดังกล่าวไม่สำเร็จภายในปี 2567 หรือการเข้าทำธุรกรรมของทั้งสองฝ่ายเกิดความล่าช้าออกไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใด บริษัทยังคงต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการ OTT DC ด้วยตนเอง และมีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนอื่นๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงการ OTT DC ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนการลงทุนของบริษัท จึงเป็นเหตุให้บริษัทพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.72 บาท (“รายการขายหุ้น PP”) รวมเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 688,000,000 ล้านบาท (“เงินเพิ่มทุน PP”) โดยบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ดังกล่าวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเพิ่มทุนที่จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังเป็นการลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อย่างไรก็ดี เนื่องจากรายการขายหุ้น PP ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share) หรือสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ของ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้น รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จงซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 400,000,000 หุ้น	N.A	1.72 ^{/1}	ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด	

หมายเหตุข้อ 1

ราคาเสนอขาย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 1.72 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ถึง 5 กันยายน 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.8677 บาท (ร้อยละ 90 ของราคาตลาดเท่ากับหุ้นละ 1.6810 บาท) ดังนั้น ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) จึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) และบริษัทไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรครั้งนี้ นำหุ้นที่ได้รับออกเสนอขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee ที่จะทำหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 /2567 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักลงทุน (Private Placement : PP) ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ลงทุนที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีดังนี้

ลำดับ	นักลงทุน	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
1	นายนิติ กิจกำจาย	50,000,000	0.50	1.72	86,000,000
2	นายไพบิน มีศิลป์	50,000,000	0.50	1.72	86,000,000
3	นายสันติสุข โขชีวานันท์	50,000,000	0.50	1.72	86,000,000
4	นายอภิพร หล้าวรรณะ	50,000,000	0.50	1.72	86,000,000
5	นายวีรสกล ขวโนทัย	50,000,000	0.50	1.72	86,000,000
6	นายคมกริช ดันติพงษ์	40,000,000	0.50	1.72	68,800,000
7	นายณัฐพงษ์ ศีตวรรัตน์	30,000,000	0.50	1.72	51,600,000
8	น.ส. ปุณยนีย์ ว่องเจริญวัฒนา	30,000,000	0.50	1.72	51,600,000
9	นายปฏิพล ประวังสุข	30,000,000	0.50	1.72	51,600,000

ลำดับ	นักลงทุน	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
10	นายชยันต ผลประสิทธิ์	20,000,000	0.50	1.72	34,400,000
	รวม	400,000,000			688,000,000

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 39 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 230,816,333 หุ้น หรือร้อยละ 58.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 392,568,069 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 10 คน จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.72 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	39	230,816,333	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 230,816,333 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดร. สานิต พุทธชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 มีมติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 10 คน จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.72 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 200,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 282,863,724.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 482,863,724.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนอีกจำนวน 200,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 282,863,724.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 482,863,724.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	482,863,724.50	บาท	(สี่ร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบลสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	965,727,449	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	965,727,449	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 39 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 230,816,333 หุ้น หรือร้อยละ 58.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 392,568,069 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 200,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 282,863,724.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 482,863,724.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	39	230,816,333	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 230,816,333 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดร. สาธิต พุทธิชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปรมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 200,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 282,863,724.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 482,863,724.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานในที่ประชุมทราบว่า จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 มีมติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การเพิ่มทุน

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 400,000,000 -	0.50 -	200,000,000.00 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 400,000,000 หุ้น	N.A	1.72 (โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 1)	ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดรายละเอียดในภายหลัง	

ราคาเสนอขาย

วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
5 กันยายน 2567	17,988,300	41,384,472	2.3006
4 กันยายน 2567	13,220,100	29,525,434	2.2334
3 กันยายน 2567	47,473,000	103,494,780	2.1801
2 กันยายน 2567	21,041,500	41,383,567	1.9668
30 สิงหาคม 2567	12,645,500	24,014,253	1.8990
29 สิงหาคม 2567	6,951,600	13,455,784	1.9356
28 สิงหาคม 2567	16,242,100	31,714,712	1.9526
27 สิงหาคม 2567	19,221,600	36,646,928	1.9065
26 สิงหาคม 2567	79,752,300	151,376,089	1.8981
23 สิงหาคม 2567	14,892,900	25,568,235	1.7168
22 สิงหาคม 2567	14,956,700	25,863,187	1.7292
21 สิงหาคม 2567	19,354,400	33,501,064	1.7309
20 สิงหาคม 2567	53,333,900	91,636,965	1.7182
19 สิงหาคม 2567	27,362,800	45,826,854	1.6748
16 สิงหาคม 2567	43,939,900	67,348,810	1.5327
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ			1.8677
90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ			1.6810

ราคาเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำหนดราคาขาย เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ถึง 5 กันยายน 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.8677 บาท และให้ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 โดยผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างนี้ ไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 258(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้หลักทรัพย์ของบริษัทยังคงมีลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 จึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period)

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใดๆ เพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 39 ราย ทั้งที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 230,816,333 หุ้น หรือร้อยละ 58.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 392,568,069 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	39	230,816,333	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 230,816,333 เสียง ทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

ดร. สาทิต พุทธชัยยงค์ ประธานในที่ประชุม สรุปมติที่ประชุม โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ”

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ จากนั้น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 นี้ ทางบริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM 2/2567 หากการดำเนินการประชุมของบริษัท มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด ทางบริษัทต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์ ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม เวลา 14.54 น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกุลกร จีระกุลกีฎวรา)

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(ดร. สาธิต พุทธชัยยงค์)